
2 6 4 .  K e f m l a r á l l t

um  fru mvarp  til fjárlaga fyrir árið 1924.

F rá  f j á r v e i t Í D g a n e f n d .

Hálfa 6. viku hefir f járvei l inganefndin nú  s tarfað að f rumvarpi  þessu og 
f já raukalögunum fyrir 1922. Hefir h ú n  á þeim t ima haldið 41 fund, og er það 
þ rem ur  f u n d u m  færra en 1921, en þá ski laði  nefndin f já r lagaf rumvarpinu til 2. 
u m r æ ð u  3 v ikum siðar  en h ú n  nú  gerir. Óvenjumikið  af  alls konar  skjölum var 
fengið nefndinni  i hendur ,  sem óhjákvæmilegt  var  fyrir ha na  að kynna  sjer, 
hvernig svo sem hún að öð ru  leyti tók þeim. U n nu  ne fndarm enn að því bæði 
innan funda  og utan.  N o k k ra r  undi rnefndi r  voru  set tar  til þess að r an nsa k a  sjer- 
staklega og un di rb úa  miki lsvarðandi  atriði,  og s törfuðu þæ r  eins og sjálfsagt var  
á ö ð ru m  t íma en h i n i r  reglulegu nefnda rfund i r  voru haldnir .  Þá ber  aö sjálf- 
sögðu að geta þess, að nefndin hafði óven ju m ik la r  tnfír vegna he imsókna  ýmsra  
m a n n a  á fund ar t im un um .  Fyr s t  og fremst átti landss tjórn in  oft tal við nefndina 
öll i einu, eða einstakir  ráðherra r ,  enn f remur  ým si r  s ta r fsmenn rikisins, er nefnd- 
in þurft i  að leita upplýsinga bjá, og loks eins taki r  þÍDgmenn, nefndir  m a n n a  og 
eins taki r  menn  utan þings, er nefndin ekki gat komist  hjá að veita áheyrn  um 
mál,  er þá snertir.  Má telja svo, að um  20 fundir  hafí n æ r  eingöngu farið í sam- 
töl þessi, og nefndin hafi á þeim átt  tal við yfír 40 manns .

Fjárve i t inganefndin hefír að vanda  háf t  mjög erfítt starf með hö nd um ,  
þar  sem h ú n  hefír af fremsta megni  viljað gæta þess að skila f já rlögunum með 
sem m ins tum eða helst engum tekjuhalla,  en þó baft  mjög mikla löngun til að 
leggja til, að veitt yrði  fje til ýmsra  verklegra f r am kv æm da ,  e inkum þa r  eð f ram-  
farir á því sviði hafa verið alt of li t lar á fyri rfarandi  á r um,  og s tu nd um  jafnvel 
ful lkomin kyrstaða.

Nú gerir  f rum var p  s t j órnar innar  ráð fyrir nærfelt  engum tekjuafgangi og 
ja fnf ramt  mjög l i tlum verklegum f ra m k v æ m d u m .  Nefndinni  var  þvi þegar i upp-  
hafí ljóst, að h ú n  m u n d i  algerlega verða að leggja á r ar  i bá t  með tillögur um 
no k k ra r  frekari f ramkvæmdi r ,  ef h ú n  ekki gæti sannfærs t  um,  að h æ k k a  mætt i  
tek juáæt lun  s t jórnar innar.  í upphaf i  gerði hú n  sjer góðar  voni r  um þetta,  en þær  
voni r  brugðus t  t i lfínnanlega, þegar  þingið samþykt i  breyt inguna  á tekjuskat t s-  
lögunum.

Nefndin hefir samt  sem áðu r  leyft sjer að gera no kk ra r  breytingartil lög- 
ur  við tek jubálk inn  og eigi all fáar við gjöldin, og m un  bjer  á eftir reynt  að gera 
no k k ra  grein fyrir þeim helstu.



I.  T e  k j u r.

Flestar  breyt ingart i l lögur  ne fndar innar  við tek juáætlun s t jórnar innar  eru 
bygðar á reynslu undanfarand i  ára, og þykist  nefndin sannfærð  um,  að tillögur 
hennar  um einstaka liði sjeu nær  sanni  en s t jórnar innar ,  en ágreiningur inn 
um aða lú tk om una  er reynd ar  næsta litill. Aðalbækkunar t i l lagan  er þó  ný r  liður, 
sú er ræði r um tekjur  af  vinverslun ríkisins. Nefndin taldi sjálfsagt að gera ráð 
fyrir, að tekjur  af henni  rynnu he in l  i rikissjóð, og eru þ æ r  áæ t l aða r  eftir þeim 
bestu heimi ldum,  sem nefndin gal náð  i, og þó varlega farið.

Tekjur  af  sk ipum getur nefndin ekki fallist á, að rjett sje að gera ráð fyrir 
rikissjóði til handa .  Fyrs t  og fremst má telja vafasaml ,  hvor t  af þeim rekstri 
verður n o k k u r  h a g nað ur  næsta ár, og þótl svo yrði,  þá finst henni  sjálfsagt að 
nota ha nn til þess að færa verð sk ipanna  nær  sannvi rði  en það er nú,  he ldur  
en að r íkissjóður noti þær  sem eyðslufje.

Nefndin vill enn sem fyr leggja það til, að bi f re iðaskattur inn sje tekinn 
á tek juáætlunina.  Hú n getur ekki horfið frá þeirri skoðun,  að slíkt fyr i rkomulag 
sje rjettara, enda þótt  nota eigi h a n n  i sjerstöku augnamiði .

í s am b an d i  við þet ta vill nefndin láta þess getið, að h ú n  reit s tjórninni  
brjef þess efnis, að hú n  teldi rjettast að tekjur  af  a l l skonar  r íkisrekstri ,  hvort  
sem er verslun eða annað,  væru teknar  með i tek juáæt lun f járlaganna ,  en hins 
vegar reks t ra rkos tn aðu r inn  áæt laður  gjaldamegin,  svo sem nú  er gert  með s íma-  
og póstmál.  Li tur  nefndin svo á, að þetta fyr i rkomulag m un d i  veita Alþingi betri 
yfirsýn yfir reks tur  fyri r tækjanna,  svo sem s ta r fs m ann aha ld  og annað.  St jórnin 
taldl þetta ekki gerlegt með ö n n u r  fyrirtæki en þá helst skipaútgerðina,  og s tudd-  
ist í því efni við umsögn forst jóra Landsve rs luna r innar .  Þetta hefir þó  ekki get- 
að sannfær t  nefndina,  og vill hú n  ha lda  þvi fram, að f ramvegis beri að haga 
þessu svo sem áðu r  er lýst.

II.  G j ö l d .

11. gr.
Nefndinni  þyki r  rjettara að ha ld a  því fyri rkomulagi ,  sem verið hefir á 

unda nfö rnum  ár um,  að b landa  ekki skr if stofukos tnaði  bæjar fógetans  i Reykjavík 
sam an  við skr i fs tofukostnað an n a ra  bæjarfógeta og sýslutnanna.  Þetta hefir að 
l íkindum ekki fjárhagslega þýðingu,  en er m u n  gleggra yfirlits fyrir Alþingi. — 
Þ ennan skr ifstofukostnað bæjarfógeta í Rvik hefir nefndin áæt lað  sem næst til- 
lögum bæjar fógetans til s t jórnar innar,  en þó 500 kr.  m ið u r ;  en sú læ kk un  kem-  
u r  niður á tve lmur  siðustu l iðunum.  Við þessa aðgreiningu k e m u r  það  i Ijós, 
að up ph æð sú, er eftir verður  til skr if s tofukos tnaðar  ann a ra  bæjarfógeta og sýslu- 
manna ,  verður miklum m un  lægri en það,  sem stjórnin gerir ráð fyrir að greiða 
þeim fyrir yf ir s tandandi  ár. Te lur  nefndin þetta vel farið, því að h ú n  er þe i r rar  
skoðunar ,  að han n  sje hjá ým sum  óþarflega hár ,  ekki sist hjá þeim, sem n au m -  
ast getur komið til mála að bafi n o kk urn  kostnað  af  s ta r fsmann ahald i .  Verður



þetta því alvarleg bending til s t j órnar innar  að reyna  að fara varlega í þessu efni 
á næsta ári.

Up ph æð  sú, sem æt luð  er til landhelgisgæslu,  er áæ t lun ar upp hæ ð ,  en 
reynsla siðustu ára hefir sýnt það,  að til he nna r  hetir verið var ið m u n  meira 
fje en f rumv arpið  gerir ráð fyrir.

Nauðsyn  þessara f ra m kv æ m da  m u n  engu minni  nú  en áður,  og þvi 
engin líkindi til, að kos tn að ur in n  verði mikið lægri. Æt l as t  nefndin til, að tillaga 
he n n a r  verði nær  sanni en s t jórnar innar.

12. gr.
Skr i fs tofukos tnað landlæknis  viil nefndin láta ha ldas t  eins og h a n n  áð u r  

var. E r  ekki líklegt, að komis t  verði af með min na  fje, þar  eð ku nn ug t  er,  að 
fastur  m a ð u r  s ta rfar  á skrifstofunni .

Se lvogshreppur í Árnessýslu á erfltt um læknisvi t janir ,  og verða svei tar-  
m ö n n u m  ferðirnar  dýrar .  Er því sann g jar n t  að s tyrk ja ha n n ,  sem aðra  hreppa,  
er líkt s tendur  á fyrir.

Borgunina til auk alæ kni s ins  á ísafirði er rjett að h æ kk a  nokkuð,  þar  
sem h ú n  hefir verið lækkuð hlutfallslega meira en laun an n a ra  s ta r fsmanna rik- 
isins. En þó kn un  þessi miðast  við sem næst  1500 kr.  s tofnlaun,  og dý r t íðarupp-  
bót að  auki.

Andrjes heit. Fjeldsted aug nl æk n ir  hafði hærr i  þó kn un  fyrir kenslu við 
há sk ól ann  en hini r  sjer fræðingarnir .  Mun það hafa verið persónuleg launaviðbót .  
Úr  því að h a n n  er fallinn frá, þyki r  ekki ástæða til að hafa þó k n u n in a  fyrir 
þessa sjerfræðigrein hærr i  en hinar.

Kostnaðinn  við Vífi lsstaðahælið hefir s t jórnin áæt lað nokk ru  Iægri en 
lækni r inn gerði ráð fyrir. Nefndin telur engar  l íkur til, að komist  verði  a f  með 
m in na  fólkshald,  eða að það fáist ódýrara  en lækni rinn gerir  ráð fyrir. — Sama 
er að segja um sum a  aðra liði, svo sem h ú sbú naða r-  og áhalda- l ið ina,  að ekki 
m u n  unt  að kom as t  af með min na  fje til þeirra.  E n d a  vill nefndin ekki vera 
þess valdandi ,  að mjög sje sparað  fje við þessa nauðsynlegu þjóðnyt ja  stofnun. 
Hefir hú n farið no kk ur s  ko nar  miðlunarle ið  milli t i llagna s t jórnar innar  og 
læknisins.

Það  er a lkunna ,  að nú  sem s tendur  horfir  til s tórra  vandræð a  hjer  á 
landi  um  sjúkravist  fyrir berklaveika  sjúklinga.  Fjöldi m a n n a  b íður  sífelt eftir 
vist á Vífi lsstaðahælinu,  og eru þar  þó oftast íleiri s júkl ingar  en það er ætlað 
fyrir. F já rhag sá s tæ ður  ríkisins m u n u  þykja  þannig,  að ekki verði búist  við mikl-  
u m  nýbyggingum til að bæta  úr  þessari þörf. Fyr i r  þessar saki r  hefir landl ækn ir  
leitað fyrir sjer um það, að fá leigt h an da  r íkinu f ranska  s júkrahús ið  á Fáskrúðs-  
firði fyrir berklas júklinga.  Árangur inn  af þessu hefir orðið sá,  að r ikinu býðst  
spi tal inn til leigu, ásamt  öl lum útbúnaði ,  gegn 400 kr. leigu á mánuði .  Sjúkra-  
hús  þetta er æt lað fyrir 24 sjúklinga,  og ætti þvi að vera stór  bót fyrir berk la-  
sjúklinga af öllu Austurlandi .  E r  gert ráð fyrir, að þetta hús  yrði  no kkurs  kona r  
biðspítal i  fj'rir þá sjúklinga,  sem ekki geta strax komist  á Vífi lsstaðahælið eða 
aðra  spitala,  jafnótt og þörfin krefur.  — Pað er engum vafa undi rorpið,  að á 
þenna n hát t  er hægt að hjálpa mörgu m s júkl ingum fyrir margfal t  m in na  Qe úr



rfkissjóði en á a n n a n  há t t  væri hugsanlegt .  Nefndin vill því eindregið mæla  með 
því, að s jú krah ús  þetta verði tekið á leigu, og það þegar  frá 1. júlí  þ. á., eins 
og F r a k k a r  bjóða. Gert er ráð fyrir, að það verði rekið á r ik iskostnað ,  eins og 
Vifilsstaðahælið, með s am a  daggjaldi  fyrir sjúklinga.  Áætlun sfna um gjöld, er af  
þessu leiða, hefir nefndin miðað við ti llögur landlæknis ,  en ja fnf ramt  haft  til 
hl iðsjónar  reks t rarha l la  Vifi lsstaðahælisins.

tsf irðingar hafa nú  á siðari  á r u m  lagt mikið kap p  á að ko m a  upp hjá 
sjer s júkrahús i ,  og o rka r  þ að  ekki  tvímælis,  að þörfin er þa r  mjög brýn,  enda er 
óhæt t  að segja, að unda nfa ra nd i  þing hafa  gert ráð fyrir, að það s jú kr ahú s  kæmi  
næst,  þegar fært yrði  að leggja no k k u r t  fje til slíkra byggioga.  Húsagerðarmeistar i  
r ikisins áætlaði 1922, að þetta hús  mundi  kosta 220 þú sun d i r  króna .  E n  eftir 
því sem venjan er orðin,  m un d i  ríkissjóði bera að leggja f ram þr ið jung þess 
kos tnaðar.  Að vfsu sjer nefndin ekki fært að leggja til, að öll sú up ph æð yrði 
veitt á einu ári, en vill h ins  vegar ekki leggja stein f götu fyrirtækisins.  Vill hún 
þvl mæla með, að nokk uð  af  fyr i rhuguðum byggiogars tyrk komi  til útgjalda á 
næsta ári. Vænt ir  h ú n  þess, að u p p h æ ð  sú, er h ú n  mælir  með, m un i  nægja til 
þess, að ísf irðingar m un i  sjá sjer fært  að byrja  verkið,  enda m u n  hvor t  sem er 
ekki gerandi  ráð fyrir því, að verkinu verði lokið á e inu ári.

Kostnaður inn  við heilbrigðiseftirlitið með a lþýðuskólum hefir verið alt of 
lágt áæt laður,  eftir þvi sem h a n n  hefir reynst.

Nefndin vill h æ k k a  s tyrkinn til berkla-h júkrunarf je lags ins  »Líknar«,  þar  
sem það er  kunnugt ,  að s tar f  þessa fjelags er mikilsverð aðs toð í ba rá t t unni  gegn 
berklaveikinni .  End a  sýnir  skýrsla fjelagsins, að það befir miklu afkastað,  eftir 
því sem um er að gera, þar  sem ekki hefir verið meira fje úr  að spila.

Læknaf jelag í s lands hefir gengist fyrir því að fá h j eraðs iækna til að 
rannsaka ,  hversu margi r  menn  m u n d u  hafa geitur hjer  á landi.  Hefir sú rann-  
sókn leitt i Ijós, að þeir m un i  vera há t t  upp un di r  hu nd rað .  S júkdóm þe n nan  er 
vel hægt að lækna ,  svo örugt  sje, með Röntgentækjum.  Ætt i  þvi að vera hægt 
að uppr æta  han n  algerlega úr  landinu  á fáum á rum .  Sjúkl ingar  þessir  m u n u  
flestallir vera svo fátækir,  að þeir  eru ekki þess megnugir  að leita sjer sjálfir 
lækninganna ,  en kynoka  sjer hins  vegar við að leita svei tarstyrks i því skyni,  
enda óvist hvor t  fengist. Eina ráðið til að ú t rý m a þessum leiða kvilla m u n  því 
vera það, að r ikissjóður h laupi undi r  bagga. Vill nefndin þvi mæla með,  að fje 
verði veitt í þessu skyni ,  og helst byrjað á þessu ár i;  enda  verður þetta að telj 
ast til sa nn ra  þjóðþrifa.

Fjelag íslenskra h jú k ru n a r k v en n a  telur  nauðsynlegt ,  að h j ú k ru n a r n e m a r  
fái, auk  spi ta lamentunar ,  tveggja til þriggja m á n a ð a  f ram ha ld sm en tu n,  til að læra 
h júk ru n sjúklinga í he im ahúsu m ,  h j á lpars töðvars tór f  fyrir berk laveika  og mat-  
reiðslu fyrir sjúklinga. Á sp i tö lunum fá h j ú k r u n a m e m a r n i r  alt frítt, og a uk  þess 
nokk ra  þóknun ,  en við þetta nám  m u n d u  þeir að öllu leyti verða að kosta sig 
sjálfir. Fjelagið sækir  þvf um styrk til þess að geta veitt þeim ókeypis  fæði og 
húsnæði,  og þ a r  sem nefndin l i tur  svo á, að f ra m ha ldsm en tun  þessi sje mjög 
þörf, þá  vill h ú n  verða viö ósk fjelagsins.

E n n  þá  er hjer mikil  þörf  fyrir  fullæfðar h jú k ru n a r k o n u r ,  og vill þvi 
nefndin styrkja tvær  sl íkar  konu r ,  að ra  til að fu l lnuma sig, en hina til f ram-



ha ld sn ám s.  Jafn f ramt  vill nefndin skora  á s t jórn ina að b lutast  til um,  að s tyrk-  
þegar  hverfi  heim að loknu námi ,  ella sje s tyrkur inn  af turkræfur .

Þ or gr ím ur  læknir  í Keflavik hefir nú  um  40 ár  gegnt hjeraðs lækniss tör f-  
um. E r  h an n  því, eins og vænta má,  far inn að lýjast og getur  ekki fullnægt 
læknisþörf  bjeraðsins  u m  vertíðina,  er þangað flykkist m úg ur  og marg menni  úr  
ým su m  hjeruðu m  landsins.  Verður  hann því að taka sjer aðs to ð a rm an n  þann 
t ima ársins.  Hefir h a n n  farið f ram á það við nefndina,  að hú n  mæli  með nokkr-  
um styrk til að launa þennan  aðs to ðar m an n ,  og vill nefndin gera h o n u m  nokkra  
úr lausn.

Til þess að berk lavarni r  geti komið að liði er eitt helsta skilyrðið, að 
a lm enningu r  sje fús til að greiða götu þeirra og hafi fullan ski lning á þeim. í 
þessu skyni  er mjög nauðsynlegt  að fræða fólkið um ýmislegt,  er að þessu lýtur, 
og öð rum a lm en num  hei lbr igðis ráðs töfunum. Nokkr i r  læknar  hafa áhuga  á að 
gera þess há t ta r  t i l raun með þvi að gefa út  t ímari t ,  er flytji fræðandi  og bvetjandi 
greinar  um þessi efni. Þetta t imar it  yrði að selja mjög ódýr t  og langt undi r  ú t -  
gáfukos tnaði .  E r  ekki un t  að ko m a  þessu á fót nem a með f jár framlögum ein- 
hverss t aðar  að. Nefndin telur  þetta svo þarflegt, að hú n vill mæla  með styrk í 
þessu skyni ,  en setur  þó það skilyrði,  að ja fnmikið  fje komi  ann a rs s l aða r  að, 
og hefir hú n þá í huga heilsuhælisfjelagið gamla,  er eiga m un  talsvert fje i sjóði 
og ætti að vera fúst að leggja fram fje á móti  s ly rknum.

Hal lur  Hal lsson,  fá tækur  en efnilegur tannlæknisnemi  i K a u p m a n n a h ö fn ,  
er að þvi ko m inn að l júka nám i  við tan nl æk naskó lann  þar.  Að þvi loknu 
bygs t  h a n n  að setja sig n iðu r  hjer  á landi ,  helst  á Austurlandi .  En saki r  efna- 
skorts  treystir  han n  sjer ekki til að gera þetta af eigin rammleik ,  e inkum vegna 
þess hve dý r  ful lkomin áhöld  eru, sem að tann læ kn ingum lúta. Nefndin álí tur .  
að Austfírðingar m u n d u  hafa  gott af því að fá þennan  man n ,  og vill þvf rjetta 
h já lp arh ön d ,  þó í litlu sje.

Benedikt  Björnsson skólastjóri á Húsavík  er b l indur  á öðru auga,  en 
þjáist af  s júkdómi  i h inu ,  sem útlit er fyrir, að sm ám  sam an  eyðileggi sjónina,  ef 
ekki er bót  á ráðin.  H an n  sækir  um 5000 kr.  u t anfarars tyrk  til að leita sjer 
lækninga.  Styðja þá  um só kn  fjólda margi r  Húsvikingar .  Lýsa þeir svo högum 
hans,  að h a n n  mun di  að engu leyti fá s taðið straurn af kostnaði ,  er a f  slíkri 
u tanför  leiddi, og leggja jafnf ramt  áherslu á, að hjer sje um svo val inn og merk-  
an m a n n  að ræða,  að þjóðfjelaginu beri skylda til að reyna  að koma  í veg fyrir, 
að han n  verði ós tar fhæfur .  Nefndin bar  þetta mál  undi r  Helga Skúlason augn-  
lækni ,  sem hafði haft  Benedikt  un di r  hendi ,  og telur  h a n n  nokk ra r  l ikur  til, að 
varna  megi þess að h a n n  verði b l indur,  ef han n  gæti notið um s já r  góðs, sjer- 
fræðings á s júkrahús i  erlendis.  En h jer  á landi m u n  hinsvegar  ekki unt að við- 
hafa  þær  aðferðir,  er að haldi  komi.  Að svo vöxnu máli  gat  nefndin ekki látið 
þenna n m a n n  synjandi frá sjer fara, og leggur til, að h o n u m  verði veittur hálfur 
um beð in n s tyrkur .  Vænt ir  h ú n  þess, að góðir menn verði h o nu m  innan han d a r  
með það,  er á vantar .



Aðalpóslmeislari  hefir í t i l lögum s ínum til s t jórnar innar  lagt tit, að veitt
yrði sama upph æð  til pós tafgre iðs lumanna u tan  Reykjavikur  og í núgi ldandi
fjárlögum, og tekur  h a n n  það fram um leið, að ómögulegt  sje að ko mas t  af  með 
lægri upphæðir.  Samt  sem áðu r  hefir s t jórn in  fært þen nan lið n iður  um 10000 
kr.. Nú eru menn þeir, er hjer  um ræðir,  allir ráðni r  með samningi  upp á 
ákveðna þóknnn ,  sem yfirleitt ætíð hefir  verið talin lág, en s tóður  flestra þei rra 
hinsvegar  oft va n dasam ar  og ábyrgðarmiklar .  Verður því að telja mjög misráðið  
að segja öllum pós tafgre iðs lumönnum upp lil þess að þoka þóknun inn i  n iður  
með undi rboðum,  en á a nn an  hát t  virðist það  ekki hægt.  Nefndin getur ekki
annað en verið s am m ál a  pós tmeistara  i þessu efni og leggur til, að eftir ba ns  til-
lögum sje farið.

13. gr. B.
Eins og öl ium er kunnugt ,  hefir á u n d a n fö rn um  á r u m  sorglega lítið verið 

f ram kv æm t af  nýjum vegagerðum.  Fjárve i t ingarnar  hafa orðið að vera af  svo 
sko rn um  skamti ,  að lítið hefir miðað áf ram og mjög ra skas t  al lar  fyri rætlanir  
um f ramtiðina i þvi efni. Það  m un  vera álit flestra m ann a ,  að við svo búið tnegi 
ekki lengur s tanda ,  he ldur  verði að reyna að veita no kk ru  ör a ra  fje til þessara 
f ram kvæmda.  Sjerstaklega verður  nefndin að vera vegamálas t jóra s am m ála  um, 
að æskilegt sje að no k k u ð  jö fnum u p p h æ ð u m  sje var ið til ný r ra  vegagerða á ári  
bverju.  Hitt  h lý tur  f remur  að vekja g lundroða  og reiptog, ef ekki er farið eftir 
nokkuð föstum fyr i rætlunum.  Stjórnin hefir, sennilega af  spa r n a ð a rá s t æ ð u m ,  fært 
niður  ti l lögur vegamálas t jóra um f lu tn ingabrauti r  og þjóðvegi um  37 þús. kr. 
Nefndin vill k ippa  þessu i lag aftur  og fara algerlega eftir t i l lögum vegamála-  
st jóra;  enda  átti h ú n  iangt tal við h a n n  uin þessi mál.

Engin ný f lu tn ingabraut  er tekin upp,  he ldur  eru allar  breyt ingart i l lögur 
við þær  hæ kk an i r  á l iðum þeim, sem fyrir eru. Aftur á móti  hefir nefndin viljað 
bæta inn í e inum nýjum þjóðvegarkafla,  en það er Vaðlaheiðarvegur inn .  Um h a n n  
segir vegamálast jóri  þet ta:

»Vaðlaheiðarvegurinn var  lagður 1883—88, en var  mjög óful lkominn,  að 
vísu upph leyptur  vegur vestan í heiðinni ,  en lítið m a lb o r i nn  og illa búið um 
vatnsrás ir  i gegn um veginn. En rensli er mjög mikið að veginum, og hefir han n  
því aldrei góður  verið. Ógerlegt er að ko m a  við nægu viðhaldi ,  enda ekki  ráð- 
legt að verja til viðgerðar  nema sem minstu,  þa r  sem fyrirsjáanlegt var,  að nýjan 
og betri  veg varð  að leggja bráðlega.  N ú  er svo komið,  að vegur inn er á köflum 
gerspiltur,  og tel jeg þessvegna mikla  þörf  að veita no kk ur t  fje til að byr ja  lagn- 
ingu nýs vegar. Með þvf að hjer er um mikla  akvegargerð að ræða, tel jeg ekki 
heppilegt að veita minni  u p ph æ ð  en 20000 kr.  Þ a r  sem brúin  á Eyjaf jarðará ,  
ásamt  akvegi yfir hó lm an a ,  væntanlega verður  fullgerð á næstu 2 á rum ,  verður 
og brýnni  þörf  belri vegar yfir Vaðlaheiði  en n ú  er«.

Hafnarvegur  í Hornafi rði  er um 41/* km.  á lengd. H an n  er nú  orð inn  
yfir 20 ára gamal l  og er mikil  nauðsyn á að laga h a n n  og malbera  al lan ræki- 
lega. Vegamálastjóri  gerir ráð fyrir, að viðgerð þessi m un i  kosla alt að 10000 kr.

13. gr. A.



Vegnr þessi i r n n  upphaflega hafa  verið ko s taður  að há l fu  Ieyti úr  ríkissjóði,  og 
vill þvi nefudin að h l aupið  sje undi r  bagga um endurbyggingu þessa vegar i sama 
hlutfall i;  enda  ælti það ekki  að verða eftir talið, þar  eð r ík iss jóður  m u n  litið af 
m ö r k u m  hafa látið til samgóngubóta  á landi i þessu bjeraði.

13. gr. C.
Samgöngumálanefnd in  hefir enn ekki  afgreitt ti l lögur s lnar  um samgö ngur  

á sjó til f járvei t inganefndar,  og verða þær  því að biða 3. um ræ ðu .

13. gr. D.
Þegar  nefndin tók að ræða um  nýjar  f r am kv æ m di r  i s im am á lu m ,  bæði 

lagningu nýrra  s ima og byggingu loflskeytastöðva, þá var  svo m á lu m  komið,  að 
gengið var  til þu rð a r  fje það,  er nefndin þóttist  geta ráðið yfir, án þess að veru- 
legur tekjuball i  yrði  á f já rlögunum.  H ú n  var  því hjer  i h inu m  mestu va ndræ ðum.  
Togaðist  á tvent, áse tn ingurinn  um að skila f já r lögunum með sem m in s tum  tekju-  
hal la og mjög eindreginn vilji á að láta ekki verða ful lkomna kyrstöðu í þessum 
f r am kv æ m du m .  Það er lika ofur eölilegt, þót t  Alþingi eigi erfitt með að una þvi, 
að ekki  verði lagðar  nýjar  s ímal ínur  á næsta ári ,  þar  sem r íkissjóður  hefir á r  
eftir á r  notað tekjuafgang s im ann a  að meira eða min na  leyti til alls an nar s  en 
s imalögin fyri rskipa.  Og þetta k e m u r  hvergi öllu gleggra í Ijós en einmitt  i þessu 
f jár lagaf rumvarpi ,  sem gerir ráð fyrir að nota um 300 þús. kr.  tekjuafgang sím- 
anna  til ann a ra  gjalda.

Nefndinni  fanst hún á engan há t t  geta be tur  komis t  út úr  á ðu r  gre indum va'nda 
en að fara þá Ieið, er hvorki  k em u r  í bága við ásetning h e n n a r  nje vilja, sem sje 
að leggja að visu til um  talsvert  af nýjum f ra m k v æ m d u m ,  en b inda  þæ r  því 
skilyrði,  að útlit  sje fyrir, að te k jurnar  reynist  nægar  til þeirra. Ti l lögur s ínar  um 
nývi rki  þessi hefir hú n  gert í samráð i  við landss ímast jóra ,  og s tanda  þau  í þeirri  
röð, sem ætlast  er til að þau  verði f r a m k v æ m d  í. Aðeins skal það tekið fram um 
lof t skeytastöðvarnar  í Grímsey, F latey og Húsavik ,  að landss ímast jór i  hafði gert 
ráð fyrir, að Grfmseyjarstöðin hefði s am ban d  við sa m skon a r  stöð, sem sett yrði á 
Siglufirði. E n  þ a r  eð nefndin telur  óhjákvæmilegt ,  að loftskeytastöð verði einnig 
sett í F latey á Skjálfanda,  þá gerir h ú n  ráð fyrir, að sú stöð að mins ta  kosti gæti 
orðið m u n  ódýrari ,  ef hú n  þyrfti  ekki að n á  lengra en til Húsavíkur .

Næsta breyt ingart i l laga er í r aun  og veru f járaukalagaat r ið i ,  en í bráðina 
að mins ta  kosti  hefir nefndin sett h an a  á þen nan stað. Línuspott i  sá, er þ a r  um 
ræðir,  gengur út  frá Revkjar f ja rðar l ínunni,  sem lögð verður á næsta sumri.  Liggur 
h a n n  n iðu r  Bjarnarf jörð að Kaldrananes i ,  sem er löggilt verslunarhöfn og stórbýli.  
Með þessum spotta kemst  heitt  s r eítarfjelag í s a m b a n d  við landssímakerf ið.  En 
það,  sem e inkum mæli r  með að tak a  þessa f járveit ingu upp nú, e r  það, að lang- 
haganlegas t  og ódýrast  er að leggja spotta þenna n samt im is  Reykjar f jarðará lmunni .  
það  skal tekið fram, að gert er ráð  fyrir, að sveitarfjelag það,  er hlut  á að máli ,  
kosti  að öllu leyti f iutning efnisins á l ínusvæðið frá Hólmavfk,  og er  það ær ið 
ti llag frá einu sveitarQelagi.

Það  skal  já tað,  að nefndin hefir aldrei lát ið sjer detta í hug að a thuga ,  
hvor t  l a u n au pp hæ ð ir  f f jár lógunum,  sem greiða á s a m k v æ m t  launalögum,  væru



rjett ú t re iknaðar ,  enda hefir h ú n  s ja ldnas t  haf t  í h ö n d u m  full skilriki,  er þ a r  að 
lúta, og eðlilegast að gera ráð fyrir því, að s l jórnar ráðinu  sje að fullu t rúan di  fyrir 
þessu, þa r  sem það á að hafa öll gögn í h ö n d u m  og nægilega re ikningsfærum 
m ö n n u m  á að skipa.  Þegar  nefndin leit á l a u n a u p p h æ ð in a  í þessum kafla, þá 
þótti henni  það undar legt ,  að h ú n  skyldi vera áæt luð  sú sama og í núgi ldandi  
f járlögum, og enn undar legra þótti henni  þegar h ú n  a thugaði  a thugasemd ir  stjórn- 
a r inn ar  við þennan lið, er bera  með sjer, að la u n a u p p h æ ð  núgi ldandi  fjarla«a 
hafði ef til vill verið rangt  reiknuð og áæ t lu n a ru p p h æ ð  þessa f ru m varps  ágiskun.  
Svo vel vildi til, að nefndin hatði  i h ö n d u m  skrá yfir s ta r fsmenn s im ans  ásamt  
la u nu m  þeirra eins og þau  eiga að verða næsta ár. Reyndi  h ú n  þvi að reikna ú t  
eftir þeirri  skrá  og koms t  að þeirri n iðurstöðu,  að u p p h æ ð i n  ætti að vera sem 
næst  þvi, er breyt ingart i l lagan ber  með sjer.

Nefndin vill leggja til, að veitt verði no k k u r t  fje til auk n inga r  bæjar -  
simakerfisins í Reykjavík,  þar  sem þetta símakerfi  er beint  gróðafyr i rtæki  fyrir 
rikissjóð, enda tek jurnar  áæt laða r  25 þús. kr. hærr i  e inmit t  vegna þessarar  vænt-  
anlegu aukningar .

Að iar  breyt ingart i l lögur  við gjöldin til s ím am ála  eru breyt ingar  á áæt lun-  
a ru p p h æ ð u m  og gerðar  i samráð i  við landssimast jóra.

• 14. gr.
Hjeraðslæknirinn i Reykjavik hefir sent s tjórninni  erindi,  þ a r  sem h a n n  

óskar  þess, að tekin verði af lur  up p  i f járlögin þó k n u n  sú, er h a n n  hefir fyrir 
kenslu við háskólann.  Telur  h a n n  það g leymsku eina, að þessi þó k n u n  hefir 
fallið út af  f jár lögunum,  enda hefir s t jórnar ráðið  v iðu rkent  þa nn ski lning með 
þvi að greiða ho n u m  þetta eftir sem áður.  S a m k v æ m t  e indregnum m e ðm æ lum  
forsætis ráðherra telur nefndin óhjákvæmilegt  að taka  þenna n lið af tur  í fjárlögio.

Stúdentaráð hásk ól ans  hefir gengist fyrir þvi að ko m as t  i s a m b a n d  við 
aðrar  þjóðir  um stúdentaskift i .  E r  þvi þannig  fyrir komið,  að er lendum s túdent -  
um eru útvegaðir  dvalars taði r  hjer  á landi  um  lengri eða skemri  t ima,  þeim að 
kos tnaðar lausu ,  og njóta þá  islenskir s túdentar  söm u kjara  erlendis.  S túdentarn i r  
kosta þó sjálfir ferðir s ínar  milli l anda.  Stúdentaskif l i  þessi hafa átt  sjer stað við 
Þýskaland og Noreg, og á næsta sumri  er einnig gert ráð  fyrir, að þa u  hefjist 
við England og D anm ör ku ,  og ef til vill einnig við F ra k k l a n d  og Ameríku.  ís- 
lenskir s túdentar  eiga sök um  fá tæktar  mjög erfitt með að taka  þát t  i þessum 
skiftum. Te lur  þvi nefndin rjett, að Alþingi veiti þeim nokk ra  f já rupphæð til 
fe rðakos tnaðar ,  svo að þeir þurfi ekki  að fara á mis við þet ta ágæta menningar-  
meðal .  Þess má geta, að talið er vist, að norska  þingið veiti s inum s tú den tum  
samskonar  styrk.

Á un da n fö rn um  á r u m  hefir verið ókeypis  lækning í s a m b a n d i  við kenslu 
læknaefna.  Þó hefir þetla fallið n iður  s iðus tu árin,  bæði v ; gn a  hú sn æ ð is v an dræð a 
og vegna þess, að á ve lmakta rdö gum s inum vildi fólkið ekki  nota  han a .  Nú  er 
gert ráð fyrir, að hægt verði að k o m a  þessu á fót aftur,  og þar f  þá  að veita 
nokk ur t  fje til u m b ú ð a  og a n n a r a  smáþarfa .

Hið nýja ib úð a rh ús  á Hvanneyr i  og ö n n u r  s t að a rh ús  þar f  nauðsynlega 
að má la  að u tan  á næsta ári. Vill nefndin því h æ k k a  f járvei t inguna til skólans i



þessu skyni ,  þvi að dýrara  gæli það  orðið rikissjóði að van rækja  viðhald eigna 
s inna . Sama  er að segja um ýms hús  á Hólum.  Þ a r  þarf  að veita nokk uð  meira 
fje til viðhalds,  svo að þau falli ekki i niðurniðs lu.

Nefndin getur  enga ás tæðu tundið til þess, að san ngj arn t  sje að lækka 
þókn un in a  til for s töðumanns  yf i rsetukvennaskólans ,  en vill hafa ha na  áf ram eins 
og h ú n  er á yf ir s tandandi  ári.

Þá  vill nefndin veita iitla f járhæð til f rambaldskens lu  h a n d a  ba rna ken n-  
u rum ,  líkt og gert hefir verið á u n d an fö rn um  ár um ,  þótt  ekker t  sje til þess ætlað 
í núgildandi  f járlögum. Mentamálanefnd de i ldar innar  hefir einnig hvatt  til þessa.

Styrk inn  til ungl ingaskóla og a lþýðuskóla  utan Reykjavikur  vill nefndin 
hækka.  Fyrst  og fremst er hún hlynt  þessu f ræðslufyr irkomulagi ,  og svo hafa
skólar  þeir, sem s tyrkt ir  hafa verið, getið sjer góðan orðst ír.  Búas t iná og við,
að þeim fjölgi smátt  og smátt .

Um mórg undan far in  á r  hefir borið á m ik lu m  áhuga  bjá Þ ingeyingum 
um að setja á stofn hjá sjer a lþýðuskóla  í sveit. Hafa e inkum ungmennafjelögin 
tekið að sjer forgöngu þessa máls.  F já r sö fnu nar  hefir verið leitað í þessu skyni,  
og þannig  afiast alt að 22 þús.  kr.  í sam sk o tum  og loforðum. Nú er svo komið,  
að þeir gera sjer voni r um,  að geta byrjað  á að reisa skólahús ,  svo framarlega
sem þeir fái s tyrk til þess úr  ríkissjóði. Nefndin ál í tur  þetta mikið menningar-  og
vel ferðarmál fyrir hjeraðið,  og sjer því ekki ann að fært en að verða við tilmæl- 
um þeirra,  E n  þar  sem gera má ráð fyrir, að fleiri sl ikir  skólar  kunni  upp að 
rísa i öð ru m  landshlu tum,  þá  vill nefndin,  að Alþingi marki  nú  stefnu þá,  er það 
vill up p taka  um  byggingarstyrk  til þeirra.  Þess má geta, að s iðus tu ár  hefir 
l ikur skóli s tarfað að Breiðumýri,  en getur það  ekki  lengur,  vegna þess að hús- 
næðið  má heila ónothæft .  Væntanlegur  skólast jóri  m u n  eiga að verða Arnór  Sig- 
ur jónsson,  sem Alþingi er að góðu k u n n u r  og hefir áðu r  notið r ikisstyrks til 
undi rbúnings  undi r  þess há t ta r  starf.

Lýðskól inn i Bergstaðastræti  hefir getið sjer mjög góðan orðst ír,  og vill 
nefndin h æ k k a  lí t i lsháttar s tyrk hans.

Áhugi m a n n a  fyrir sundi  og sun dkens lu  hefir talsvert aukis t  á siðuslu 
á r u m  víðsvegar urn landið.  Nýjar  sundlaugar  hafa verið bygðar  og kensla upp 
tekin þar ,  sem h ú n  ekki hefir áð u r  verið. Verður  þvi að h æ k k a  s tyrk inn  til sund-  
kens lunnar ,  svo að h a n n  geti orðið meira en nafnið eitt.

Valdemar  Sveinbjörnsson leikf imiskennar i hefir boðist til að veita utan-  
bæjarp i l tum ókeypis  kens lu í leikfimi, líkl og Ingibjörg Guðbrandsdót t i r  hefir veilt 
s tú lkum,  gegn þvi að fá sv ipaðan styrk.  Nefndin telur  þet ta hvorttveggja hlið- 
stætt,  og vill þvi veita h o n u m  þessa litlu f já rupphæð.

15. gr.
Nefndin vill ekki lála algerlega n iðu r  falla sam nin gu  sp ja ldskrár  við 

Landsbókasafn ið ,  og vill þvi veita litla f já rupp hæ ð i þessu skyni .
Konu r  þær,  sem aðstoða við þjóðmenjasafnið,  hafa  undanfar ið  haft  mjög 

óverulega þó knun .  Bera þæ r  sig mjög upp u n d a n  k j örum s inum við nefndina,  og 
s tyður  þ j óðmen jav örður  eindregið mál  þeirra.  Nefndin verður  að v iðurkenna ,  að



þær  hafi taisvert til síns tnáls, og hefir því h æ kk að  þa nn lið að nokkru .  Konu r  
þessar  m u n u  vera að minstu kosti 4, og er þá  auðski lið,  að lítið kemur  i hlut .

Nefndin telur enn sem fyr þá  aðferð rjettasta til s tyrk tar  fu l lnuma lista-
m ö n n u m  að kaupa  verk þeirra,  þvi að þeim pen ingum á ekki  að vera á glæ 
kastað,  ef rjettilega er með farið. Þ æ r  eignir rikisins geta síðar  orðið mjög dýr-  
mætar .  Af þessum ás tæ ðum  vill hún hækka þa nn lið.

Alþingissögunefndin hefir farið f ram á það við st jórnina,  að bú n  legði til
við Alþingi, að fje yrði  veitt til f ramhal ds  aðgerðanna  á Þ ingvöl lum, þvi að ekki 
m un  af veita að halda nú áfram uppt eknu  verki, ef fyr i ræt lan i rnar  um vellina 
eiga að komast  í f ra m kv æm d fyrir 1030. Fjárv.n.  verður  að vera sögunefndinni  
sam mál a  um þetta og telur,  að minni  up ph æ ð  en 3000 kr. komi  ekki að nægi- 
legu gagni að svo vöxnu máli,  enda gerir hú n  ráð fyrir, að l íkum fjárveit ingum 
verði áf ram haldið á ári hverju,  eftir því sem þurfa þyki r,  uns verk inu  er lokið.

Hin forna dó mkirk j a  á Hólum er einn af merkilegus tu menjagr ipum þjóð- 
ar innar.  Hún er nú mjög farin að yt ra  útliti, óll skjöldótt  og ská lduð og óhæt t  
að segja, að hú n  liggi undi r  skem dum.  Alþingi getur  ekki látið það viðgangast ,  
að svo mikill dý rgr ipu r  drafni  n iðu r  fyrir hirðuleysi ,  og vill nefndin þvi eindregið 
mæla með, að fje verði veitt til aðgerða.  Hyggur hún,  að fyrir 4000 kr. megi 
miklar  u m b æ tu r  gera, þót t  óvist  sje, hvor t  ful lnaðarviðgerð fæst fyrir  það  verð.

Nefndin er s am a hugar  og á síðasta þingi og vill leggja til, að s tyrkur inn 
til Dansk-Islandsk  Sam fund  falli niður,  en i stað þess vill h ú n  veita Norræna  
fjelaginu n o kk urn  styrk. Ti lgangur  þess fjelags er — »að vera í verki með skyld- 
um fjelögum á N orður lö ndum  i því að efia og viðhalda  s am úð  og sam vinnu  
meðal  al l ra n o rr æ n na  þjóða inn á við og út á við. — — Fjelagið skal ja fnf ramt  
kosta kapps  um að a u k a  þekkingu fslendinga á l i fnaðarhát tum,  þjóðfjelagsskipun, 
andlegri og verklegri menningu ann a ra  no r r æ n n a  þjóða, og sömuleiðis  s tuðla að 
því, að þekking þei rra á vorum hó gu m  iari vaxandi«.

Fjárve i t inguna til Jóh .  L. L. Jó h a n n s so n a r  vill nefndin lækka  og miða 
við læ kk un  Iauna ann a ra  s t a r fsm anna rikisins.

S tyrk ina  til dr.  Helga Jó n s so n a r  og Guðm.  G. Bá rða rson ar  vill nefndin 
hæ kka lítilfjörlega, og er það meira i v iðurkenningarskyni  fyrir nytsöm störf  
he ldur  en að þá m un i  um svo litla hæ kk un .

Veðura thugunars tofunni  er æt luð sam a u p p h æ ð  í f rum v ar p in u  og í nú-  
gi ldandi f járlögum, en flestar að rar  s lofnani r  r íkisins er gert ráð fyrir, að verði 
ódýrar i  á næsta  ári en því yf i rs tandandi Telur  nefndin,  að engu s íður  megi vænta  
þess sama um  þessa s tofnun en aðrar ,  og vill þvi leiðrjetta þetta ós am ræ m i.  
S igurður  Þóról fsson fyrv. skólastjóri  hefir óskað þess að fá s jerstaka þó kn un  til 
að geta r an nsak að  forn íslensk veðurmerki  og ann að því  um  líkt, ef ske kynni,  
að hægt væri að finna e inhver jar  reglur um t iðar far og árferði hjer  á landi.  Hefir 
h an n  meðmæli  fors töð umann s  veðura th ugunar s to funnar .  Nefndin  telur þetta heyra 
undi r  veðura thugunars tofuna ,  en álí tur  Sigurð hinsvegar  mjög vel til starfsins 
fallinn, og vill þvi benda  á, að eðlilegasta lausn málsins  væri  sú, að h a n n  yrði 
s tar fsmaður  á veð ura thugunars to íunni ,  án þess þó að fjölga s ta r fs m ön nu m  fyrir 
þessar sakir.

Pál lsólfsson vill nefndin styrkja til f r am ha ldsm en tuna r ,  og m u n  nefndin



ekki  þurfa  að viðhafa  nein sjerstök meðmæli með þeim l i s tamanni,  þvi að öðrum 
a lþ ingismönnum m u n u  engu s iður  ku nn i r  han s  miklu  verðleikar en oss nefndar-  
m ön num .

Valtýr Stefánsson b ý ðu r  r ikinu ka up á grasasafni  föður sins, Stefáns sál. 
skólameistara.  Metur h a n n  það  á 8000 kr.,  og er það  hið sam a og brunat rygging 
sú, e r  Stefán sjálfur hafði  keypt  á safnið. Dr. Helgi Jón sso n  hefir látið uppi  álit 
sitt um  safn þetta og telur  það,  sem vænta mátti ,  mjög dý rmæt t ,  og sennilega 
m u n  meira virði en farið er fram á. Nefndin er þvi á einu máli  um það, að 
sjálfsagt sje að taka þessu kostaboði .

16. gr.
F járvei t inganefndin hefir orðið ását t  um  að geyma fyrst um sinn að gera 

breyt ingart i l lögur  við fjárveit ingar til l an d b ú n a ð a rm á la ,  uns  ei t thvað verður  sjeð 
um undi rtek t i r  þingsins undi r  f rum var p  það  til j a rð ræ klar l aga ,  er nú liggur fyrir.

Guðbjörg Þorleifsdótt i r  i Múlakoti  í Fl jótshl ið hefir sótl  um  s tyrk  til
f ram ha ld s  skóggræðslu og ú tbre iðs lu sk ógr ækt a r  í sýslunni.  Kona þessi er  víðfræg 
fyrir áhuga  s inn og f ramtakssemi  í b lóma-  og t r járækt ,  og vill því nefndin veila 
henni  ofurlitla v iðurk enn ingu  fyrir þetta.

Pál l  G. Jón sson  i Garði í Fn jó skadal  endurný ja r  beiðni sína frá í fyrra 
um 4000 kr. f járveit ingu i v iðurkenn inga rskyn i  fyrir dýra lækningar .  Fylg ja  um -  
sókn han s  ýms vottorð frá m erk um  m ó n n u m ,  er sanna ,  að h a n n  hefir reynsl  tals- 
vert l istfengur, he pp inn  og mjög h j á lp sam u r  i þessu efni. Einnig sýna þau  það,  
að h a n n  hefir s tu ndað þessar  lækníngar  miklu f remur  af áhuga  og hjálpfýsi en í 
hagnaðarskyni .  Þ a r  sem m a ð u r in n  er fá tækur  og hefir fengist við þetta í mörg  
undanfar in  ár,  vill nefndin veita h o n u m  nokk ra  v iðurkenningu i eitt skifti 
fyrir  öll.

S jávarútvegsnefnd mælt is t  til þess við f járvei t inganefndina,  að h ú n  hæ kk -  
aði f járveit inguna til Fiskifjelagsins,  og vill f járvei t inganefndin taka  þetta til
greina, og m u n  nánar i  grein gerð fyrir því un d i r  u m r æ ð u n u m .

Fjárve i t inganefndin vill mæla  með þvi, að veitt sje framvegis fje til að
leitast fyrir um m a rk a ð  erlendis fyrir f iskiafurðir,  því að hú n  telur  ekki rjett að 
láta þæ r  t i l rauni r  falla n i ðu r  fyrst um sinn,  því að engan veginn er  vonlaus t  um, 
að þæ r  geti gefið mikinn  og góðan á ran gu r  i framtíðinni .  S jávarútvegsnefndin 
mæli r  l ika eindregið með, að svo sje f ram haldið.

Stjórn Sam ban d s  fslenskra he imil i siðnaðarfjelaga óskar  þess, að þvi  sje 
eigi vei t tur minni  s ty rkur  á k o m a n d a  ári en i núgi ldandi  fjárlögum, og helst 2000 
kr.  betur.  J a fn f r am t  óskar  Hal ldóra  Bjarnadót t i r  eftir s je rstökum styrk til að vinna 
fyrir  a u k n u m  heimil i siðnaði .  Nefndin vill verða  við hvorumtveggja  þessara  til- 
mæla  og sameina  það un di r  e in um  lið á þ a n n  hát t ,  sem breyt ingart i l lagan ber 
raeð sjer. Vill nefndin,  að  f járvei t ingarvaldið sýni það  glögglega, að það  ful lkom- 
lega v iðurkenni  þá viðleitni og f ramfarir ,  sem orðið hafa  á þessu sviði nú  á síð- 
us tu árum,  og vilji á engan hát t  verða  þess va ldandi  með of n a u m u m  fjárveiting- 
um,  að i þæ r  komi  af turkippur.  E n  hi t t  getur  nefndin ekki fallist á, að rjett  sje 
að styrkja danskt  fjelag til að menta  i slenskar  k o nu r  i þessum greinum. Mundi



þá he ldur  n æ r  sanni  að s tyrk ja  ne m en du r  til u tanf ara r  í þessu skyni ,  hvert  á 
land sem þeim þætti  best henta.

Vörumeikjaskráse t ja r i  bar  sig upp un da n því við nefndina,  að starf  hans  
væri orðið svo umfangsmikið ,  að hú s rú m  hans  leyfði ekki lengur að hafa þá 
skrifstofu í he i m ah ús um .  Þyrfti han n  því að leigia fyrir ha na  úti i bæ, en til 
þess mun di  fara meiri  hlut i  þ ó k n u n a r  s innar ,  ef ekki  væri við bætt.  Nefndin fellst 
á róksemdir  han s  og vill gera ho nu m  kleift að leigja húsnæði  fyrir skrifstofuna,  
og gerir ráð fyrir, að 50 kr. mun i  nægja fyrir þvi á mánu ði .

Þá er komið að þeim f r a m k v æ m d u m  i þessari  grein, sem einna  nauð-  
synlegastar  þykja  bæði fyrir s jávarútveg og lan db únað,  en það  eru bryggjugerði r  
og lendingarbætur .  Þess k o na r  verkum má líkja við vegina á landi ,  og s tanda  þó 
öllu f ramar ,  þa r  sem þau gera oft hvort tveggja i senn að min ka  kos tnað  við
vöruflutninga og stuðla til þess að bjarga lifl m an na .  Það l iggur þvi i augum
uppi,  að nefndinni  var  mjög hugleikið að reyna  að láta nokk ur t  fje af m örku m  
til þessara framfara.  Þessum verkum er lika oft þannig  há ttað,  að ekki er unt  
að skera við neglur sjer f járframlag til þeirra,  eins og t. d. til vegagerða.  Vegina 
má hæt ta  við í svip, nærr i  því h v a r  sem vera skal ,  og getur  þó það,  sem þegar 
er unnið,  komið að mik lum notum,  en bryggjur  og lendingarbætur  ve rður  oftast 
að fullgera, til þess að þær  komi  að n o k k ru m  nolum. Fyr i r  þessar  saki r  vill 
nefndin veita fje til þess að fullgera n o k k u r  þess ko nar  mannv irk i ,  svo að ekki 
s tandi  ávaxtalaus t  það fje, sem þegar er i þau  komið.  Hins  vegar hefir hú n  ekki 
sjeð fært að taka  upp nýjar  fjárveit ingar vegna f járhagsástæðna,  þótt  þess há t ta r  
erindi hafi legið fyrir henni  og h ú n  ful lkomlega viðurkenni  nytsemi  þeirra.

Mörg ár  eru síðan fyrst va r  veitt fje til b ryggjugerðar  á Reyðarfirði ,  og
hefir það verið endurvei l t  á hverju þingi, nema því siðasta.  Fjeð hefir þó enn
ekki verið notað,  en nú  er þó svo langt komið,  að efnið er komið á s taðinn og 
ráðgert  að gera bryggjuna næsta sumar .  Verður því að endurvei ta fjeð; en sú 
endurvei ting er í raun  og veru f járaukalagaat r ið i ,  en verður  að takast  hjer  að 
minsta kosti til b ráðabi rgða .

Til þess að fullgera brygejuna  á Blönduósi,  vestan Blöndu,  sem áðu r  
hefir verið veitt fje til, van ta r  enn  s am k v æ m t áæt lun  vegamálas tjóra  r ú m a r  10 
þús. kr.  Vill nefndin þvi veita til þess verks alt að 3000 kr. með söm u  ski lyrð- 
um og áður.

Til bryggjugerðar  á Skagas t rönd hefir að vísu áðu r  ekker t  fje verið veitt 
ú r  rikissjóði,  en þó hefir þegar verið byrjað á henni  og var ið til hen nar  um  7000 
kr. En gert er  ráð fyrir, að bryggjan fullgerð kosti  um 12000 kr.

Mjög líkt er ástat t  um bátabryggju  á Stokkseyri .  Á henni  hefir þegar  verið 
byrjað,  en enginn s tyrkur komið úr  rikissjóði.

Til bryggjugerðar við Ólafsf jarðarhorn  eru veittar í núgi ldandi  fjárlögum 
5000 kr., og hefir þegar verið unnið  mikið að verkinu .  E n  al lur  ko s tnaður  við 
bryggjugerðina m u n  verða um 24000 kr.  Nefndin vill þvi mæla  með viðbótar - 
styrk til b ryggjunnar  s a m k v æ m t  t i lmælum s jávarútvegsnefndar,  og fjárveit inga- 
nefnd er þvf fúsari til að mæla  með þessu,  sem það m u n  þegar hafa sýnt  sig, að 
bryggja þessi muni  koma að góðum notum og fá staðist  hafrótið.  Betur  að svo 
væri hægt að segja um öll ö n n u r  11 k mannvirki .



Flest i r  m u n u  hafa heyrt  þess getið, hversu erfitt er u m  lendingu f 
Vik í Mýrdal,  ef uo kk uð  er að veðri,  og hversu  mjög það  spillir fyrir  samgöng-  
um þ a r  á sjó og eykur  aðflutningsörðugleika.  T e k u r  þetta ekki að eins til Vest- 
ur-Skaftafel lssýslu,  heldur og aus turh lu ta  Rangárval lasýslu.  Það  væri  þvi mikið 
nauðsynjamá) ,  ef hægt væri að bæta lendingunn þar. R anns ak aði  vi tamálas tjór i  
þetta mál  árið 1914. Sjerstaklega a thugaði  h a n n  og gerði áæt lani r  um endurbæt-  
u r  á svo köl luðum Bás, sem er no kk uð  frá hinni eiginlegu lendingu. Kunnugir  
menn  segja, að í þessum Bás sje oft fært að skipa vö rum út  og inn,  þótt ófært 
sje á öð rum stöðum þa r  i kring. Nú  haga r  þa nni g  til, að milli þessa lendingar-  
s taðar  og kauptúns ins  er urð,  sem venjulega er ekki fær nem a gangandi  manni.  
Þessi lending, sem er talin þrauta lending  fyrir alla sýsluna,  getur  þvi ekki komið 
að no tu m nema lagður  sje akfær  vegur  yfir urðina .  Auk þess þar f  að hafa lyftu 
til að lyfta v ö ru nu m  af s and in um  upp á veginn. Þessar  aðgerðir ,  sem telja verð- 
ur  hvorttveggja í senn lendingarbót  og vegagerð, er gert ráð fyrir að kosti alt 
að 14000 kr. Þa r  af er vegur inn um 8000 kr., en a ð ra r  aðgerðir  um  6000 kr. — 
Nefndin vill því veita helming til vegarins, eins og til akfærra  sýsluvega, og þr iðj-  
ung til h ins  verksins.

Á siðasta þingi voru veittar 5000 kr. til b r imbr jó ts  á Sandi,  gegn he lm- 
ingi hærr i  u p ph æ ð  an n ars s t að ar  að. Var  unnið  að h o nu m  síðastliðið s u m a r  og 
til han s  var ið r ú m u m  23000 kr. En i j a n ú a r  i vetur  vildi það ó h app  til, að 
h a n n  skemdist  nokk uð  f af taka br imi ,  einu því mesta,  sem þar  hefir komið um 
síðustu áratugi.  Var  það hlaðinn gr jótgarður,  en alt, sem steypt var ,  stóð óhagg- 
að. Bæði vegna óh ap ps  þessa og hins,  að br imbr jó t inn  þa r f  að lengja meira,  
þar f  enn að verja miklu fje til þess að hann komi  að fullum notum.  Vill þvi 
nefndin leggja þvi liðsinni, að h r e p p n u m  verði vei ttur  s ty rk u r  til að fullgera fyr- 
ir tækið,  enda á þá að vera þarna  líflending og örugt  lægi fyrir 10—20 vjelbáta.

Mikið fje hefir þegar verið lagt í s jóvarnargarð til að verja Siglufjarðar-  
eyri, en sá garður  hefir orðið fyrir mik lum skem dum.  Það virðist því óhjá-  
kvæmilegt,  að lagt verði no kk ur t  fje til þessara landvarna ,  og m u n  rikið ekki 
geta skorast  u n d a n  að taka  þát t  i þeim kostnaði ,  þar  sem það er landeigandi .  
Hinsvegar vill nefndin tak a  það  skýrt  fram, að bún ál í tur  ekki annað geta kom- 
ið til mála  en að Siglfirðingar taki að jöfnu þát t  í ú tg jö ldunum,  þótt  undi rtek ti r  
hjá þeim u m  það hafi hingað til verið s læmar .  Þeim hlý tur  engu síður  að vera 
ant  um  að verja eignir sinar,  er á landinu  s tanda ,  en r ík inu  að verja landið sjálft. 
E nd a  hefir þessu verið framfylgt an n a rs s t að a r  þar,  sem eins s tendur  á, t. d. á 
Sauðárkróki .

Byggingarfjelagi Reykjavikur  vill nefndin veita styrk á sama hát t  og með 
söm u ski lyrðum og áðu r  hefir verið, því að útlit er fyrir, að sá s ty rkur  hafi bor- 
ið góðan árangur.

Á un da n fö rn um  á rum  hefir mikið verið talað um nauðsyn þess að koma 
hjer  á innlendr i sk innasú tun ,  til þess að koma  í verð svo ágætri  vöru ,  sem is- 
lensk skinn eru. Hafa ým sa r  up pá s tu ng ur  komið fram þar  að lútandi ,  en aldrei 
orðið ú r  verulegum f ra m kv æ m du m .  Nú hefir Sláturfjelag Suður lands  beitt sjer 
fyrir mál ið  og sent m a n n  til D a n m e rk u r  og Þýskalands,  til þess að kynn a  sjer 
all, er að s l íkum iðnaði  lýtur. Niðurs taðan af þessum undi rbúning i  fjelagsins hefir



orðið sú, að það nú  leitar aðs toð ar  Alþingis til að stofna hjer á landi til sk inna-  
s i t u n a r  í s tórum stfl. Liggja fyrir þinginu áæt lani r  og uppdræt t i r  um byggingar 
og t i lhögun þessarar  iðju. S tofnkos tnaður fyrirtækisins er áæ t l aðu r  um 260 þús. 
kr. og árlegur reks t r ark os tn aður  alt að 180 þús. kr. Nú fer fjelagið fram á það,  
að f járveit ingarvaldið hjálpi til að hr in da  fyr i rtækinu af  stað,  á þann hát t  að 
veita sera beinan styrk ’/« hluta s tofnkos tnaðar ins ,  eða alt  að 60000 kr., og tryggi 
því að öðru  leyti lán, er nemi alt að 3/< h l u t u m  þessa kos tnaðar ,  eða alt að 200 
þús. kr., með haganlegum vax takjörum og greiðsluskilmálum. Fjárve i t inganefndin 
vill í alla slaði v iðurkenna,  að þet ta fyrirtæki sje injög mikilsvert  og lfklegt til 
þjóðnytja.  Vill h ú n  því leggja til, að ríkið hjálpi því á f ram allverulega,  þó ekki 
afveg á þann hát t ,  sem fjelagið fer f ram á. Nefndin vill veila beinan styrk til 
s tofnkos tnaðarins , en alls ekki fara hærra  en 40 þús. Kr., og telur ja fnf ramt  sjálf- 
sagt, að fjelagið sjálft leggi f ram til þess kos tnaða r  að mins ta  kosti Ö0000 kr., 
án aðs toðar  ríkisins. Það  mun di  vera þýðingar laus t  að mæla  með stórri  lán- 
veitingu úr  viðlagasjóði í þessu skyni ,  þvf að engin likindi eru til, að fje verði 
þar  fyrir hendi .  Mun því verða tryggilegra fyrir  fjelagið, að höfð sje sú aðferð, 
sem nefndin leggur til, að ríkið ábyrgist  alt að 150 þús.  kr. lán,  enda getur það 
nau m as t  verið fjelaginu óh agk væm ara .  Það  ski lyrði vill nefndin enn fremur  að 
sett sje, að fjelagið setji fu l lkomn ar  tryggingar  fyrir þvi,  að nægilegt rekstrarfje 
sje fyrir hendi ,  svo að víst sje, að fyri rtækið falli ekki  um koll strax,  áðu r  en 
vinnan er hafin.

Úr þ vi að Alþingi gekk inn á þá  b raut  að kosta að helmingi  r annsókn  
Andakil sár- fossanna,  þá verður  vist ekki hjá þvi komis t  að greiða þan n  hluta að 
fullu, þótt  han n  fari langt f ram úr  áæt lun.

Menn þeir, er h l u lhafa r  voru  i osta- og Qárræktarbúi  því, sem starfaði í 
Sveina tungn árin 1919 - 192 1,  sækja  um það til Alþingis að fá 10000 kr. s tyrk 
til að s tandast  rentur  og afborgani r  af  áföl lnum sku ld um  búsins ,  og m u n d u  þeir 
þá borga upp hin opinberu lán, er eflir s tanda  ógreidd, en þau  eru þ e s s i :

1. Viðlagasjóðslán   7100 kr.
2. Ógre iddir  vextir a f  sama l á n i   735 —
3. R æ k t u n a r s j ó ð s l á n .....................................  3500 —
4. óg re idd i r  vextir  af  þvi .......................  280 —

Samtals  11615 kr.
Til vara  fara þeir  f ram á að fá að minsta kosti uppgjöf  viðlagasjóðs-  

lánsins. Þót t  nefndin verði að já ta ,  að m enn  þessir  hafi orðið fyrir ó h ö p p u m  og 
þu ng um  búsifjum við þarfiegar ti lraunir,  þá sjer hú n  ekki fært að taka  óskir  
þeirra að fullu til greina,  en vill þó  mæla með styrk,  er svar i til Ræ ktuna r -  
sjóðslánsins.

Jóh ann es  Guðmundsson ,  bóndi  á Her jólfsstöðum i Skaftafellssýslu, hefir 
leitað s tyrks vegna tjóns, er h a n n  beið af Kötlugos inu 1918. H a n n  bjó áðu r  á 
jörð inni Söndum,  sem eyðilagðist  af gosinu, og beið skaða  á bústofni  s ínum,  er 
h an n  metu r  alls há t t  á 9. þús. króna .  Hefir nefndin fyrir satt ,  að enginn  hafi 
orðið neitt nærr i  svo illa úti sem þessi mað ur .  N o k k u r n  s tyrk hafði  h a n n  hlotið 
af Kötlus jóðnum,  en hvergi nærr i  til móts við akaðann.  Vill nefndin þvi leggja 
til, að litilfjörlega sje Ijelt undir  með honum.



P ó r ð u r  bóndi F lóventsson frá Svar tárkot i  er k u n n u r  orð inn  u m  land alt 
fyrir ábuga  sinn á s i lungaklaki .  Hefir han n  m. a. á síðastl. sumri  ferðast um 
Árnes- og Rangárval lasýs iur  til að kenna  m ö n n u m  klak.  Hefir h a n n  getið sjer 
góðan orðs t ir  hjá bæ nd um  þar  og fengið góð uieðmæli frá þeim. Telja þeir leið- 
beiningar  han s  mjög mikils  virði. Nú sækir  h a n n  um  s tyrk til að ferðast um 
alt Suður land,  og víðar,  í o fannefndum tilgangi. Eftir upplýs ingum þeim, er fyrir 
iiggja, þyki r  nefndinni  líklegt, að star f  ha ns  m un i  verða til ta lsverðra nota í f ram- 
tíðinni .  Vill h ú n  þvi veita h o nu m  n o k k u r n  s tyrk.

Sók narpre s tu r inn  og bæjar fógetinn á fsafirði óska þess, að Sæmund i  Tr.  
Sæmundssyn i  skipst jóra verði vei t tur v i ðu rkenn inga rs tyrk ur  fyrir það, að ha nn 
hefir tvivegis með miklu snar ræði  bjargað m ö n n u m  úr  s jávarháska ,  samta ls  18 
m ö n n u m .  Hefir han n  enga v iðu rkenningu eða u m b u n  hlotið fyrir þetta. H an n  er 
nú tekinn að eldast og litt efnum búinn.  Fyk i r  nefndinni ,  að þessu yfirveguðu, 
n o k k u r  ástæða til að veita b o n u m  litla f j á rupphæð i v iðurkenninga rskyni  i eitt 
skifti fyrir öll.

18. gr.
Sigvaldi læknir  Kaldalóns  hefir orðið að láta a f  embætt i  s ínu  í Nauteyrar -  

hjeraði sökum heilsubrests.  Alþingi veitti h o n u m  styrk til að leita sjer hei l subótar  
erlendis,  og fjekk h a n n  no kk urn  bata,  en er þó enn ófær til al l ra starfa, er atvinna 
geti talist. Eft ir laun ha ns  eru aðeins 560 kr. auk  dýr t íða ruppbótar ,  og fá allir 
sjeð, að það m un i  brök kv a  skam t  fyrir ko nu  og 3 börn í ómegð. H an n leitar þvi 
ás já r  Alþingis og fer fram á h æ k k u n  ef ti r launa sinna.  Sjer nefndin sjer ekki 
a nn að  fært en að veita h o n u m  no k k ra r  bætur ,  og m un d i  h ú n  einnig láta þæ r  ná 
til y f i r standandi árs,  ef f já ra ukal aga fru mvarp  væri  fyrir þinginu.

Andrjes heit. Fjeldsted augnlækn ir  hafði  ekki rjett til eft irlauna,  þótt  hann 
væri s ta r fsmaður  ríkisins. Ekkja  han s  fær því ekker t  úr  ríkissjóði,  eins og verið 
hefði, ef h a n n  hefði haldið áf ram hjeraðs læknisembæt t i  sínu, sem han n  sat  í 8 ár. 
Ekk ja  han s ,  sem engin efni hefir til að lifa af, fer því f ram á það við Alþingi að 
fá n o k k u r  eftirlaun. Læknadei ld háskólans  og la ndl æk n ir  mæla  eindregið með 
þessu,  og getur  nefndin fallist á ás tæður  þeirra.  Up ph æð  ef t i r launanna  m ið ar  hú n  
við, að Andrjes hefði selið kv ongað ur  i Þ ingeyrarh jeraði  eftir að það  varð eftir- 
launahjerað ,  en þs.ð varð 1908. E r  þetta s a m k v æ m t up pás tungu landlæknis .

Loks er nú  að þvi komið,  að b u n d in n  verði endi á mál  Árna Theódórs  
Pjeturssonar .  Nefnd sú, er r a n r s .  kaði  mál  han s  s a m k v æ m t  á lyktun  Alþingis, álykt - 
aði ,  að rjett m un d i  að veita honur*i e inhver  lítil eftirlaun, eða hærr i  u p ph æ ð  í eitt 
skifti fyrir  öli. Mentamálanefnd de i lda r innar  leggur það til, að eft irlaun han s  verði 
ákveðin 500 kr.  á ári. F járve i t inganefndinni ^ns t  n au ðu gu r  einn kos tur  að taka  
ti l lögur þessara  nefnda til greiua,  og ber  því f ram breytingart i l lögu um það efni. 
E n  ja fn f ramt  vill hú n  skora á s t jórnina að bei ta sjer fyrir  það,  að Árni fái sem 
fyrst  af tur  kennaras töðu eða svipaða  stöðu, svo að h a n n  þurfi ekki að sitja lengi 
á ef t i r launum.

G u ð m u n d u r  Jónsson,  fyr rum bæja rpós tur  á Akureyr i,  sæk ir  um að fá eftir- 
laun,  likt og aðrir  pós tar  hafa fengið, er lengi hafa  gegnt þeim störfum. Guðm.  
þessi hefir verið 20 ár  bæjarpós tur ,  og mæli r  aðalpóstmeistar i  með því, að ho n-



um verði einhver  l inkind sýnd. Getur nefndin fallist á, að h a n n  sje þessa ekki ó- 
makiegri  en ýmsir ,  er s am skon a r  u m b u n  hafa hlotið.

21. gr.
Áveitufjelag Pingbóa  í Húna va tnssýs lu  hefir á síðasta ári  komið á bjá sjer 

áveitu, s.em nær  yfir 433,7 hektara af  láglendum mýrareng jum.  í  fjelaginu eru 10 
jarðir.  Lítið eitt van tar  enn  til þess að ávei tan sje fullger, og verður  það  f ram-  
kvæmt á sumri  koman da .  E n  fullger m un  áveitan kosta 21215 kr. Kostnað þann,  
sem áfallinn er, hefir fjelagið greitt með bráðabirgðaláni .  E n  nú  fer það f ram á 
20000 kr. lán úr  Viðlagasjóði til fyrirtækisins.

Sa m kvæ m t áliti Valtýs S tefánssonar  er þa rna  alveg sjerstaklega hentugt til 
áveitu, svo að hvergi m un  vera eins a nn a r s s t aða r  á landinu.

Þar  sem hjer er um að ræða sjerstaklega arðvænlegt  ja rðræktar fyr i r tæki ,  
þá finst nefndinni  alveg sjálfsagt að verða við t i lmælum þessa fjelags. Og er henni  
þvi f remur  ánægja að veita þannig  iagaðan stuðning,  sem fjelagið hefir hvorki  
fengið nje farið fram á no k k u r n  beinan styrk til fyrirtækisins,  þrá t t  fyrir  það, þó 
öll fordæmi hafi bent þeim i þá átt, og na u m a s t  hefði verið hægt að neita um 
slikt, eftir alt, sem á undan  er gengið í þeim má lum.

Helgi Jóna tansson í Reykjavík fer f ram á það að fá 80000 kr. lán til 
þess að reisa n iðu rsuðuverksmiðju .  E r  þetta gert i sa m rá ð i  við Búnaðarfjelagið 
og Fiskifjelagið. Fylgja meðmæli  frá f o rm önnum  þessara fjelaga. Markmið verk- 
smiðjunnar  á fyrst og fremst að vera það að sjóða n iður  þær  vörutegundir ,  er nú 
fiytjast inn í landið,  en hægt  er að framleiða hjer. Skal h ú n  fyrst og f remst full- 
nægja þörfum la nds m ann a  í þeim efnum, eftir þvi sem unt er, og ennfremur  f ram-  
leiða þær  n iðursuðuvörur ,  sem líklegar eru til sölu erlendis. Gert er ráð fyrir, að 
verksmiðjan  verði undi r  yf irumsjón  og eftirliti r ik iss t jórnar innar  og starfi einnig i 
samráði  við áðu m efn d fjelög.

Það liggur í augum uppi ,  að ef vel til tækist ,  ætti svona fyrirtæki að 
geta orðið mjög svo nytsamt  og arðvænlegt  íyrir  þ jóð arbúskap inn ,  og finst nefnd- 
inni því ofur eðlilegt, að f járveit ingarvaldið veiti aðs toð sína til að koma  því á fót. 
Hún vill þvi mæla með,  að al lhá up ph æð ,  þó ekki eins há og íarið er f ram á, 
verði lánuð til að koma fyr i rtækinu af  stað. En r lka áhers lu  leggur hú n  á það,  
að st jórnin láti ekki fjeð af bendi ,  nem a öruggar  tryggingar  sjeu fyrir, að nægi- 
legt rekstrarfje komi  annars s ta ða r  frá og það,  sem á vantar  af s tofnkos tnaðinum.

Mjólkurfjelagið Mjöll i Borgarfirði hefir 2—3 un danfa r in  á r  haft  með 
hö n d u m  niðu rsuðu  r jóina á flöskur. Hefir það  bygt sjer hús  á Beigalda og sett 
þa r  n iður  vjelar og ö n nu r  áhöld  til þessarar  r jóm as^ðu  fyrir yfir 20 þús. kr. Fyr ir -  
tækið hefir gengið sæmilega vel og er vonan di  Komið úr  allri hæt tu ,  sem fyrstu til- 
raun i rna r  oft hafa í för með sjer. Nú  vill fjelagið færa út  starfsvið sitt og sjóða 
n iður  nýmjólk  á dósir,  og með því skapa m ark að  fyrir mjólkurframle iðs lu  b æ nd a  
í Borgarfirði,  og jafnf ramt  f ramleiða vöru i landinu  sjáitu, sem nú er flutt inn í 
s tóru m stíl og greidd er með stórfje út  úr  landinu.  Fyr i r tæki  þet ta yrði  alldýrt,  
og m u n d i  ekki nægja m in n a  en um 60 þús . kr. i s tofnkos tnað,  a uk  þess sem 
áður  hefir verið lagt í fyrirtækið og fyr er getið. — Nefndin ál i tur  þet ta fyrirtæki



engu síður  lofsvert og miki lsvarðandi  en það,  sem siðast var  getið, og leggur til, 
að það sje stutt  á þann hát t ,  sein breylingart i l lagan um getur.

Austu r -H únvet n ingar  hafa keypt  læknisbús tað  á Blönduósi  æ rnu  verði 
og óska eftir láni til að greiða með n o kk urn  hluta kos tnaðar ins .  Vill nelndin 
sist neita sýslul jelögum um lán til svo þar fra fyrirtækja,  og mæli r  þvi með 
þessari  beiðni.  ;

Skeiðaáveitufjelagið virðist í svipinn mjög að f ram komið vegna þess 
hve ávei tan hefir orðið margfal t  dýrar i  en upphaf lega var  til ætlast,  bæði vegna 
lækk andi  verðs  peninga og þess, að langtum erfiðara reyndist  um skurðgröf t en 
verkf ræðingarni r  höfðu gert ráð fyrir, þ a r  sem fara þurft i  í gegnum klöpp á 
n o kk ru  svæði, sem ekkert  var  um  getið í áæt luninni .  Nefndin vill þvi veita
þeim lán, er ætti að nægja til að s tanda  s t r au m  af l á n u n u m  í eitt ár.

Ungu r  og efnilegur bóndi  vestur  i Dalasýs lu sækir  um  s tyrk  til að end-
urreisa eyðibýli ,  er l iggur við fjölfarinn fjallveg. Hefir h a n n  ágæt meðmæli
m er k ra  m a n n a  þa r  vestra um  nau ðsy n  þessa máls.  Nefndin vill styðja áhuga
þessa m a n n s  og ræktunarviðle i tn i  og verða að n o k k ru  leyti við óskum hans ,  
enda má höfuðat r ið ið telja nauðsyn þessa býlis fyrir  vegfarendur.

Ungur  s tý r imaður  einn,  að nafni J ó n  G. Ólafsson,  hefir gert þr já r  merki-  
legar uppfundningar ,  sem mjög eru r ó m a ð a r  af s jer fróðum m ön num .  En til þess 
að þær  komi  ho nu m  að notum,  þar f  h a n n  að ka upa  einkaleyfi i n o kk ru m  helslu 
ið naða r l öndun um .  Þetla kostar  a l lmikið fje, en h a n n  er fá tækur  og getur ekki 
af  eigin ramleik komið þvi i f ra mkv æm d.  Lei tar  h a n n  þvi aðs toð ar  Alþingis, og 
vill nefndin mæla  meö, að bo n u m  sje veitt lán i þessu skyni ,  enda  má gera ráð 
fyrir því, að h a n n  m un i  brát t  geta endurgrei t t  það,  ef rjett er frá skýrt  um  verð- 
mæt i  uppfundninganna .

Hal lær is lán Gru n nav ik u rh re p ps  i Norður- l saf ja rðarsýs lu  og Árneshrepps  
i S t randasýs lu vill nefndin mæla  með að verði lát in s tanda  vaxta- og afborgun- 
a r laus  uin n o k k u r  ár. Hrepp ar  þessi r eru nú sem s tendur  mjög illa stæðir,  og 
telur nefndin það  því að eins ofurli t la t i lhl iðrunarsemi  af hálfu f járvei t ingarvalds-  
ins að veita þeim þessar  ívilnanir.

Sam skon a r  ás tæður  eru fyrir tillögu þeirri að láta rafveitulán Suðurf ja rð-  
a rhrepps  s tanda  afborgunar laus t  um 5 ár.

Þá  vill nefndin heimila  st jórninni  að áby ig jas t  ým sa r  f já rupphæð ir  fyrir 
þörf  fyrirtæki ,  og m un  nánar i  grein gerð fyrir þeim he im i ldum i framsögu og 
eftir þvi sem u m r æ ð u r  falla. Sam a er og að segja um að ra r  ti l lógur nefndar inn-  
ar,  sem eigi er minst  á í þessu áliti eða talið verður,  að þurfi ítarlegri skýr-  
inga við.

Álþingi, 4. apri l  1923.
Þorleifur Jónsson,  Magnús Pje tursson,  Þór ar in n  Jónsson.

formaður .  skrifari  og f ramsögum.
Jón Sigurðsson.  Ing. Bjarnarson.  E i r íku r  Einarsson.

Bjarni  Jón sson  frá Vogi, 
að áski ldum rjetti til að gera minnihlutat i l l .  um  n o k k u r  atriði.


